

# Bức thư Số 1: Thư mẫu EBT Mùa hè gửi Gia đình

Dành cho các hộ gia đình có trẻ em tự động hội đủ điều kiện và không cần đăng ký cho [chèn EBT Mùa hè/SUN Bucks]

Kính gửi [Tên Phụ huynh hoặc Người giám hộ]:

[Tên (các) trẻ trong hộ gia đình của bạn] hội đủ điều kiện tham gia chương trình mới có tên [chèn EBT Mùa hè/SUN Bucks], giúp các gia đình mua thực phẩm trong mùa hè khi trường học nghỉ hè. [Tên (các) trẻ] sẽ được tự động ghi danh vào chương trình nên bạn không cần đăng ký.

Bạn sẽ nhận được [tùy chỉnh: \$120 mỗi trẻ hội đủ điều kiện trên thẻ, sẽ nhận được ba đợt thanh toán \$40, v.v.] mà bạn có thể sử dụng để mua thực phẩm trong mùa hè tại các cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản và các nhà bán lẻ được ủy quyền khác. Nếu bạn nhận được hơn \$120 mỗi trẻ hội đủ điều kiện trong hộ gia đình, đừng sử dụng các phúc lợi này và liên hệ với [chèn thông tin liên hệ của cơ quan phụ trách SEBT] càng sớm càng tốt để xác nhận hoặc sửa lỗi.

[chèn EBT Mùa hè/SUN Bucks] sẽ [tùy chỉnh: được gửi qua bưu điện cho bạn, được nạp vào thẻ hiện tại của bạn vào khoảng [ngày]]. Các phúc lợi [chèn EBT Mùa hè/SUN Bucks] sẽ được cung cấp sử dụng trước [ngày cấp], và phải được sử dụng trước [ngày], sau đó thì các phúc lợi sẽ không còn nữa. Nếu bạn tham gia [chèn EBT Mùa hè/SUN Bucks] thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng nhập cư của trẻ em hoặc gia đình.

Nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi trong năm nay, [tùy chỉnh: nhớ cập nhật thông tin này với khu học chánh hoặc cơ quan cấp phúc lợi của bạn] để đảm bảo thẻ phúc lợi của bạn được gửi đến đúng địa chỉ. Nếu bạn không muốn tham gia [chèn EBT Mùa hè/SUN Bucks], [tùy chỉnh: cung cấp hướng dẫn về cách chọn không tham gia].

Ngoài [chèn EBT Mùa hè/SUN Bucks] trẻ dưới 18 tuổi trong hộ gia đình bạn cũng có thể nhận được bữa ăn miễn phí trong mùa hè tại địa điểm cung cấp bữa ăn mùa hè. Bạn có thể gọi 1-866-3-HUNGRY hoặc 1-877-8-HAMBRE (hoặc nhắn tin cho số 914-342-7744 với từ khóa "bữa ăn mùa hè") để tìm địa điểm gần bạn nhất.

Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ với [chèn thông tin liên hệ].

Trân trọng,

[Tên]

[Chức danh]

[Cơ quan]



[Chèn ảnh khu học chánh được cá nhân hóa để thêm khuôn mặt thân thiện vào thư của bạn!]

[Tuyên bố Không Phân biệt đối xử: Tuyên bố này giải thích những việc cần làm nếu bạn tin rằng mình bị đối xử bất công.

Theo luật dân quyền Liên bang và các quy định và chính sách về dân quyền của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các Cơ quan, văn phòng và nhân viên của USDA, và các tổ chức tham gia hoặc quản lý các chương trình của USDA đều bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, tuổi tác hoặc trả thù hoặc trả đũa hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào do USDA thực hiện hoặc tài trợ. Người khuyết tật cần có phương thức thay thế để trao đổi thông tin về thông tin chương trình (ví dụ như chữ nổi Braille, chữ in lớn, băng ghi âm, Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, v.v.), nên liên hệ với Cơ quan (Tiểu bang hoặc địa phương) nơi họ nộp đơn xin phúc lợi. Người bị điếc, lảng tai hoặc bị khuyết tật về khả năng nói có thể liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Tiếp âm Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, thông tin chương trình có thể được cung cấp bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Để nộp khiếu nại về phân biệt đối xử của chương trình, điền Biểu mẫu Khiếu nại Phân biệt Đối xử của Chương trình USDA, (AD-3027) được cung cấp trực tuyến tại: [http://www.ascr.usda.gov/complaint\\_filing\\_cust.html](http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html), và tại bất kỳ văn phòng USDA nào, hoặc viết thư gửi tới USDA và cung cấp trong thư tất cả thông tin được yêu cầu trong biểu mẫu. Để yêu cầu bản sao của biểu mẫu khiếu nại, gọi (866) 632-9992. Nộp biểu mẫu đã điền hoàn thành hoặc thư của bạn tới USDA bằng cách: (1) qua bưu điện: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; hoặc (3) email: [program.intake@usda.gov](mailto:program.intake@usda.gov).

Đây là tổ chức cung cấp cơ hội bình đẳng.]